

องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI) เผยนิยามใหม่ ของคำว่า “สุขภาพช่องปาก” สำหรับนำไปใช้ใน วงการทันตกรรมทั่วโลก



พอชานาน, โปแลนด์-7 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ในการประชุมทันตกรรมโลกประจำปีในเมืองพอชานาน ประเทศโปแลนด์ องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI World Dental Federation) ได้ประกาศนิยามใหม่ของคำว่า “สุขภาพช่องปาก” โดยได้กำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยทั่วไปและสุขภาพที่ดี นิยามนี้ได้รับการยอมรับจากสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง และจะถูกนำไปใช้ในแวดวงสุขภาพช่องปากทั่วโลก

โลโก้: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402993LOGO>

ดร.แพทริก เฮสคอต ประธานของ FDI กล่าวว่า “การกำหนดนิยามใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญของแวดวงสุขภาพช่องปาก ซึ่งจะเปิดทางให้เราสามารถพัฒนาวิธีการประเมินและวัดผลที่ได้มาตรฐาน อันจะนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันทั่วโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ Vision 2020 ของเรา ในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี”

FDI ให้นิยามของคำว่า “สุขภาพช่องปาก” ว่า

มีแง่มุมที่หลากหลาย อาทิ ความสามารถในการพูด ยิ้ม รับกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส เคี้ยว กลืน และแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้าได้อย่างมั่นใจ โดยปราศจากความเจ็บปวด ความอึดอัดใจ รวมถึงโรคของกะโหลกศีรษะและใบหน้า

นิยามเพิ่มเติมของสุขภาพช่องปากคือ

- เป็นส่วนสำคัญของสุขภาพโดยทั่วไป ตลอดจนสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและใจ ซึ่งปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามค่านิยมและทัศนคติของแต่ละบุคคลและชุมชน
- สะท้อนถึงคุณสมบัติทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพชีวิต
- ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ ความคิด ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวบุคคล รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ

นิยามใหม่นี้กำหนดขึ้นโดยสมาชิก Vision 2020 Think Tank ของ FDI อันประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในวงการ สุขภาพช่องปาก สาธารณสุข และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ นิยามใหม่ของสุขภาพช่องปากเป็นผลพวงมาจากการปรึกษาหารือในวงกว้างระหว่างคนไข้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก สมาคมทันตกรรมระดับชาติ ชุมชนสาธารณสุข สถาบันวิชาการ รัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และผู้จ่ายเงินแทนผู้รับบริการ ประกอบเข้ากับกรอบความคิดที่นำไปทดสอบกับบุคคลภายนอกแล้ว

ศ.เดวิด วิลเลียมส์ ประธานร่วมของ Vision 2020 Think Tank กล่าวว่า “เรากำหนดนิยามใหม่ขึ้นเพราะต้องการให้ผู้คนตระหนักถึงมิติต่างๆของสุขภาพช่องปาก และเน้นย้ำว่าสุขภาพช่องปากไม่ได้เป็นเอกเทศ แต่มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพโดยรวม”

ศ.ไมเคิล กริค ประธานร่วมของ Vision 2020 Think Tank กล่าวว่า “เรานำเสนอนิยามของคำว่าสุขภาพช่องปากในแบบร่วมสมัย ทำให้ได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้โดยสมาคมทันตกรรมระดับชาติหลายแห่ง รวมถึงองค์การอนามัยโลกด้วย นี่ไม่ใช่การปฏิวัติ แต่เป็นวิวัฒนาการด้านความหมาย”

FDI มีแผนที่จะเผยแพร่นิยามใหม่นี้ในวงกว้าง และสนับสนุนให้นำไปใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างวิธีการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถนำไปใช้ได้ในทุกประเทศ ซึ่งจะพร้อมใช้ในปี 2560 เพื่อให้สามารถประเมินความต้องการของประชากรได้ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพช่องปากต่อไป

เกี่ยวกับองค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก (FDI)

FDI เป็นตัวแทนหลักของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ วิสัยทัศน์ขององค์กรคือ การเป็นผู้นำในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.fdiworldental.org>

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

Charanjit (Chaz) Jagait

อีเมล: cjagait@fdiworldental.org

โทร. +41-22-560-81-48

ที่มา: FDI World Dental Federation